

UBND TỈNH THANH HÓA  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-PTNT  
V/v báo cáo giải quyết trường hợp  
chồng lấn, tranh chấp, lấn, chiếm đất  
có nguồn gốc từ nông, lâm trường  
trên địa bàn huyện Thạch Thành.

Thanh Hoá, ngày tháng 11 năm 2024

Kính gửi: Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc.

Thực hiện Công văn số 15682/UBND-NN ngày 23/10/2024 của UBND tỉnh về việc giao kiểm tra, chỉ đạo, giải quyết các trường hợp chồng lấn, tranh chấp, lấn, chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp có nguồn gốc từ các nông, lâm trường trên địa bàn huyện Thạch Thành; và theo Báo cáo số 458/BC-UBND ngày 21/10/2024 của UBND huyện Thạch Thành, hiện nay Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc đang quản lý, sử dụng khoảng 114,4 ha tại xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành không có giấy tờ về giao đất của cấp có thẩm quyền; diện tích này tháng 12/1995, UBND huyện Thạch Thành đã giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất theo Nghị định số 02/CP của Chính phủ về giao đất lâm nghiệp cho 14 hộ dân (từ khi cấp Giấy chứng nhận đến nay các hộ không được sử dụng đất), các hộ dân này trước đây đã có đơn đề nghị được giao đất, hiện nay có 04 hộ đang khởi kiện ra Tòa án để đòi đất.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc báo cáo cụ thể nội dung theo ý kiến của UBND huyện Thạch Thành về phần diện tích 114,4 ha đất có chồng lấn giữa diện tích đất Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc quản lý, sử dụng với diện tích đất UBND huyện Thạch Thành giao và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1995 theo Nghị định số 02/CP cho các hộ dân tại xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành; kết quả giải quyết phần diện tích đất nêu trên đến thời điểm báo cáo, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền. Văn bản báo cáo của công ty đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT **trước ngày 14/11/2024** để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Đề nghị Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc phối hợp, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, PTNT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đức Cường**